
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 

สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 
ผูมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนท่ี ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร   รองประธานคนท่ี ๒ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร                 รองเลขาธิการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๘. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 

๑๒. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย  

๑๓. อาจารยนลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร  

 ๑๔. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

๑๕. อาจารยนพดล  อุดมวิศวกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 

 ๒๑. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๒. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒๓. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 

 ๒๔. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๕. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๒๖. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 ๒๗. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๒๘. อาจารยอิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

 ๒๙. ดร.ปรเมศวร  บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา 

       แทน อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ 

 ๓๐. อาจารยทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

       แทน อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส 

 



 ๒

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ    เลขาธิการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ๓. อาจารยชนิดา  ปโชติการ สถาบันโภชนาการ 

 ๔. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 

 ๕. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๘. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๙. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๑. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัด 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๑๔. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๑๕. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารยเอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทวัน สุวรรณรูป ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 ๓. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 

 ๔. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 ๕. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันที่ ๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๒ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๓๐ คน ติดราชการ ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๓๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๓๑ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 ๓

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ไดเขารวมประชุม ปอมท. สมัยสามัญคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ กันยายน 

๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ท่ีประชุมไดมีการหารือเร่ืองการจัดประชุมวิชาการครั้งตอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ

รับเปนเจาภาพ 
 ๑ .๓ .๒ กําหนดการประชุม  ปอมท . คร้ัง ท่ี ๙/๒๕๕๒  วันท่ี ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  โดย

มหาวิทยาลัยขอนแกนจะรับเปนเจาภาพ 
 ๑.๓.๓ สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมความ

พรอมของบุคลากรเม่ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา 

๐๙.๔๕-๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล โดยเชิญประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลเปนวิทยากร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย 

 ประธานแจงวา สมาชิกสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผูแทนสวนงาน และประเภทผูแทน

ท่ัวไป จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

คณาจารยไดกําหนดใหมีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ตั้งแตวันท่ี ๑๘ กันยายน – ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ปรากฏ

วามีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนท่ัวไปไมเกินจํานวนสมาชิกท่ีตองเลือกตั้ง คือ จํานวน ๑๖ คน จึงไม

มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนท่ัวไป 
 สําหรับประเภทผูแทนสวนงาน มีผูสมัครเกินจํานวน ๑ คน ๔ สวนงาน จึงตองมีการลงคะแนน

เลือกตั้งในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้น จะประกาศผลการเลือกตั้งฯ ตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ รางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร 

 ประธานแจงวา มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ไดแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับ

รางวัลฯ ซึ่งไดแก ศาสตราจารย นพ.สัญญา สุขพณิชนันท ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะมีการ

ประทานรางวัลฯ ในวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๒ ในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอง

ประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานมอบหมาย

ใหรองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี ๑ เขาประชุมแทน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ 
  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันท่ี ๒ กันยายน 

๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมี

การแกไข ดังนี้ 
 หนา ๔ บรรทัดสุดทาย คําวา เปน แกเปน เปน 
 หนา ๕ บรรทัดท่ี ๒๕ คําวา ท่ิ แกเปน ท่ี 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 



 ๔

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง        
๓.๑ การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา ไดสงบทสรุปเชิงสังเคราะหจากการประชุมวิชาการ ปอมท. ให ดร.สุเมธ แยมนุน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แลว ซึ่งบทสรุปดังกลาวสรุปโดยอาจารยโสฬส ศิริไสย โดยใชชื่อวา อุดมศึกษา

ไทย ยังมีอะไรใหทําอีกมาก และสงบทสรุปปาฐกถาพิเศษ เร่ือง นโยบายรัฐบาลกับการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปโดย รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต พรอมท้ังสงเอกสารดังกลาวใหประธาน 

ปอมท. ทางอีเมลลเรียบรอยแลว ขณะน้ีรอการจัดทําหนังสือสรุปผลการประชุมวิชาการจาก รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุข

สถิต ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 
 รองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา แจงวา ยอดเงินคงเหลือยังสรุปไมได เนื่องจากยังมีคาใชจายจาก

การสรุปผลการประชุมวิชาการ ซึ่งยังดําเนินการไมเสร็จ รวมท้ังจะตองหักคาดําเนินการใหมหาวิทยาลัยดวย สําหรับการเบิกจาย
คาใชจายตางๆ ไดอนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว อยูระหวางรอผูเก่ียวของมารับเช็ค จะมีคาพิมพหนังสือการอภิปรายเร่ือง 

รัฐธรรมนูญท่ีดีควรมีลักษณะเชนไร จัดโดยสภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ปอมท. เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ซึ่งจะขอใหท่ีประชุม ปอมท. เปนผูจาย 
 ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา เคยแสดงเจตนารมณวา รายไดหลังจากการหักคาใชจาย จะนําขึ้นทูลเกลา

ถวายฯ แตไมไดกําหนดไวในวัตถุประสงคในโครงการสัมมนา เนื่องจากมีสมาชิกตั้งขอสังเกตวา ไมรูวาเงินจะเหลือจํานวนเทาไร 

หรือขาดทุน และรายไดจากการลงทะเบียน หรือเงินสนับสนุนจาก สกอ. ถือวาเปนเงิบงบประมาณแผนดิน จะนําขึ้นทูลเกลา

ถวายฯ ไดหรือไม ควรศึกษาระเบียบฯ และกฎเกณฑกอน แตขณะน้ีมีเงินเหลือพอท่ีจะทูลเกลาถวายฯ ได จึงขอหารือตอท่ี

ประชุมถึงแนวทางดําเนินการ 
 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง แลวมอบหมายใหประธานนําเรื่องนี้ไปหารือกับอธิการบดี 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

   ๓.๒ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓.๒.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
  รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๒ วันศุกรท่ี ๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารประกอบการประชุม 
๓.๒.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการฝาย

กิจการบริหารและอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ลาประชุม 
๓.๒.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทนสภา

คณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ

นักศึกษา ซึ่งไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ สรุปไดดังนี้ 
 ๑) มีการติดตามสถานการณไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ ในนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จากการ

รายงานสรุปยอดผูปวยตั้งแต เดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๒ มีนักศึกษาปวยเปนไขหวัด ๒,๖๙๒ คน เปนไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ 

จํานวน ๑๖ คน ไขหวัดนก ๑ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตั้งศูนยรณรงคตอตานไขหวัดใหญ 
 ๒) จะมีการจัดอบรม Coaching for life ท้ังนักศึกษาและเจาหนาท่ีเพ่ือพัฒนาความรูในการให

คําปรึกษา แนะนํา และดูแลนักศึกษา 
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๓.๒.๔ กรรมการฝายสวัสดิการ 
 รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ แจงวา ในระหวางนี้

ศาลายากําลังปรับปรุงถนน ทําใหการสัญจรไมไดรับความสะดวก สําหรับเงินรางวัลท่ีไดรับจากการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการในปหนาจะไมมีแลว 

๓.๒.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย  
 รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงวา จะมีการ

ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยหลังจากเสร็จจากการประชุมสภาคณาจารยในวันนี้ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาจารย

ตัวอยางใหเสร็จสิ้นภายในวาระของสมาชิกชุดนี้ และจะเสนอท่ีประชุมสภาคณาจารยรับรองในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ 

คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๒ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๓.๒.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ  
  ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา 

ขาวสภาคณาจารยฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีบทความของ ผูชวยศาสตราจารยปฐมพงษ โพธ์ิประสิทธินันท เร่ือง ลักษณะ

สําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก และบทความของ รองศาสตราจารยสุธรรม นันทมงคลชัย เร่ือง สังคมไทยพรอมแค

ไหนสําหรับการเปนสังคมผูสูงอายุ ฉบับหนา จะลงสรุปบทสังเคราะหจากการประชุมวิชาการ ปอมท. 

๓.๒.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   
  ประธานแจงวา มีเร่ืองรองเรียน ๑ เร่ือง เก่ียวกับการนํา Performance Agreement ไปปฏิบัติ 

ซึ่งเปนเร่ืองลับ คณะกรรมการรับเร่ืองรองเรียนไดมีการประชุมและพิจารณาใหความเห็นแลว ซึ่งจะไดนําเสนอใหทานอธิการบดี

ทราบตอไป 

๓.๒.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย แจงวา ไดมีประกาศกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๒ เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา

การจายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ แตมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

เปนตนไป 
 ๓.๒.๙ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
       ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
๓ .๒ .๑๐ กรรมการประสานงานพัฒนาส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและ

คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
         ไมมีการประชุม 

๓.๒.๑๑ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
          รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารญในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
         ๓.๒.๑๒ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค สายขุน แจงวา ประธานไดมอบหมายใหเขาประชุม

คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แตมีภารกิจ ไมสามารถเขาประชุมได 
 ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา ขอใหกรรมการฝายตางๆ รวมท้ังสมาชิกสภาคณาจารยท่ีไดรับแตงตั้งเปน

กรรมการของมหาวิทยาลัย สงสรุป หรือประเด็นท่ีไดเสนอแนะ และรวมผลักดันจนเปนผลสําเร็จ มายังฝายเลขานุการ เพ่ือ

ประธานจะไดรวบรวมประเด็นดังกลาวลงขาวสภาคณาจารย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑ สํานักงานสภาคณาจารย 
 ประธานแจงวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ๔๑๖ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีมติ

เห็นชอบใหสภาคณาจารยเปนหนวยงานอิสระ ท้ังการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคล โดยขอใหรอการปรับโครงสราง

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประธานจึงไดเสนอขอใหตัดโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือนบุคลากรไปสังกัดงานสภาคณาจารย 

ซึ่งอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา ไดเห็นชอบแลว โดย

ขอใหตัดโอนตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แตทางผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล แจงวา ท่ีประชุมทีมผูบริหารเห็น

วา งานสภาคณาจารยควรสังกัดกองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี ตามเดิม เพราะมติสภามหาวิทยาลัยหมายถึงสภา

คณาจารยเทานั้น จึงขอใหสภาคณาจารยรับทราบความเห็น 
 ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค สายขุน ชี้แจงวา สภาคณาจารยมีการทํางานโดย ๒ สวน สวนหนึ่งคือ 

สภาคณาจารยท่ีประกอบดวยสมาชิกสภาคณาจารย จํานวน ๔๗ คน ซี่งมีความเปนอิสระอยูแลว อีกสวนหนึ่งคือ งานสภา

คณาจารย ซึ่งมีเจาหนาท่ี ๓ คน ทําหนาท่ีประสานงานและเลขานุการของสภาคณาจารย เจตนารมณในการเสนอใหสภา

คณาจารยเปนหนวยงานอิสระนั้น หมายถึงการใหงานสภาคณาจารยแยกออกมาจากองบริหารงานท่ัวไป เพ่ือความคลองตัวใน

การบริหารจัดการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบไปแลวต้ังแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ชี้แจงวา การจะจัดตั้งหนวยงานใหมท่ีสังกัดสํานักงาน

อธิการบดีนั้นสามารถทําได ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ กําหนดวา ใหทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดทําประกาศจัดตั้งหนวยงานใหมสังกัดสํานักงานอธิการบดีหลายหนวยงาน เชน ศูนย

พัฒนาปญญาคม ศูนยบริหารสินทรัพย เปนตน ซึ่งหนวยงานเหลานี้สามารถดําเนินการโดยมีอัตรากําลังของตนเองได แตขณะนี้

มหาวิทยาลัยยังไมประกาศการจัดต้ังหนวยงาน สํานักงานสภาคณาจารย จึงไมสามารถโอนอัตรากําลังไปสังกัดได ขอให

มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารยใหเปนไปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๓๑ วันท่ี ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๒ 
 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง แลวมีมติใหสํานักงานสภาคณาจารยเปนหนวยงานอยูใน

สํานักงานอธิการบดี หรือรวมอยูกับสภาคณาจารยตามแตจะเห็นสมควร โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศการแบงสวนงาน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ประธานแจงวา ร.ท.ชัชชัย คุณาวิศรุต เปนผูเสนอเร่ืองเขาระเบียบวาระ ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากคําสั่งของกองทรัพยากรบุคคล ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี ศธ ๐๕๑๗/ว.๙๖๕๓  

ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีสาระสําคัญกลาวคือ ใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทุกคนจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางเปนทางการกับผูบังคับบัญชา โดยหากผูใดไมทําขอตกลงดังกลาวถือ

วาผิดวินัย และจะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนั้น  ไดมีผูรองเรียนวา การทําขอตกลงเปนความยินยอมพรอมใจของท้ัง

สองฝาย ไมสามารถบังคับได อีกท้ังผูรองเรียนเปนขาราชการ ไมใชพนักงานมหาวิทยาลัย จึงไมนาท่ีจะสามารถใชระเบียบใดมา

บังคับใหขาราชการตองทําขอตกลงกับทางมหาวิทยาลัยได 
 ประธานชี้แจงวา ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔๒๖ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยมหิดลใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันกับบุคลากรทุกประเภท ไมวาจะ

เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง โดยอางอิงตามประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงาน รวมท้ังรางขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง รองศาสตราจารยสุธรรม 

นันทมงคลชัย ไดชี้แจงถึงรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ ท่ีมหาวิทยาลัยกําลังจะเสนอสภามหาวิทยาลัย มีสาระสําคัญ คือ ตองมีภาระงานสอน

และภาระงานวิจัยขั้นตํ่า รวมกันไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของภาระงานท้ังหมด และมีภาระงานบริการวิชาการไมเกินรอยละ ๒๐ 



 ๗

 ประธานเสนอใหสมาชิกสงประเด็นปญหาและขอเสนอแนะมายังประธานสภาคณาจารย เพ่ือ

รวบรวม ดําเนินการตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 

   ๕.๑ การทําสังฆทาน ณ วัดญาณเวศกวัน 
  ประธานแจงวา มีความต้ังใจจะถวายสังฆทานใหแกเจากรรมนายเวร และผูท่ีเก่ียวของกับสภา

คณาจารยท่ีลวงลับไปแลว ณ วัดญาณเวศกวัน จึงขอเชิญสมาชิกท่ีจะไปรวมทําบุญดังกลาว ไปพบกันท่ีวัดญาณเวศกวันในวันท่ี 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สําหรับรายการสังฆทานจะแจงใหทราบทางอีเมลล และไดทราบวา ผูชวยศาสตราจารย

ประณมพร จวงพานิช มีประสบการณในเร่ืองนี้ จึงขอใหผูชวยศาสตราจารยประณมพร จวงพานิช ชวยประสานใหดวย รวมท้ัง

แจงรายการท่ีสมควรถวายเปนสังฆทานวามีอะไรบาง และขอใหเวียนแจงสมาชิกสภาคณาจารยเพ่ือรวมทําบุญตามศรัทธาตอไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

    ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป (ครั้งสุดทายของวาระปจจุบัน) 

  ประธานแจงวา การประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๒ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปนการประชุมคร้ัง
สุดทายของวาระปจจุบัน 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

         
นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข  

 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 


